



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๐๒,๑๐๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มร.ชร.พัฒนาภาษาไทย’ นร.พื้นที่สูง สอนเทคนิคครู-ยกศักยภาพเด็กอ่านออกเขียนได้

อาจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนบนพื้นที่สูงกลุ่มโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 จ.เชียงราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ให้แก่ครูผู้สอน ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนของนักเรียนในพื้นที่สูงดังกล่าว

อาจารย์สุทัศน์กล่าวว่า โครงการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมคือคณะครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง จำนวน 32 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบด้วยกัน

รูปแบบที่ 1 คือการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนบนพื้นที่สูง ใช้วิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน และรูปแบบที่ 2 คือการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาไทยตามแนวทางของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนบนพื้นที่สูง ในส่วนของมหาวิทยาลัย จะต้องทำกิจกรรมรวม 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมการทดสอบความรู้ทางภาษาไทยก่อนการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) การทดสอบความรู้ทางภาษาไทยหลังการอบรม ติดตามและประเมินผลหลังการอบรมของครูที่ผ่านโครงการอบรม ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง 2 ครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษา สรุปประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย และผู้แทนหรือศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่นั้นๆ ร่วมกัน” อาจารย์สุทัศน์กล่าว

